

สำเนา

พระราชโฆวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

เมื่อเช้า ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงความคิดวินัจฉัยที่ถูกต้องถ่องแท้ ว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งที่จะส่งเสริมบุคคลให้บรรลุถึงความสุขความเจริญในชีวิตและการทำงาน บ่ายนี้ จะพูดกับท่านทั้งหลายถึงความคิดริเริ่มและความคิดที่เป็นอิสระ

มีมติที่มักจะขัดถ้อยกันในเวลาที่ว่า การจะดำเนินกิจการงานให้เจริญรุดหน้าขึ้น ต้องอาศัยความคิดริเริ่มและความคิดอิสระเป็นแรงผลักดัน ซึ่งบัณฑิตทุกคนย่อมจะทราบกันอยู่ จึงใครจะนำเรื่องนี้มาปรารภกับท่าน ความคิดริเริ่มนั้น ฟังดูดีทีเดียว เหมือนกับจะเกิดขึ้นมาได้เอง แต่ความจริงก่อนที่จะเกิดความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นได้นั้น บุคคลจะต้องมีความรู้ที่ดี ที่กว้างขวาง ในเรื่องต่างๆ เป็นพื้นอยู่ รวมทั้งมีความคิดพิจารณาที่ดี มีหลักเกณฑ์และเหตุผลด้วย เมื่อได้นำความรู้กับความคิดพิจารณานั้นมาประสานกันเข้าอย่างถูกต้องเหมาะสมพอดี จึงสามารถสร้างความคิดใหม่ที่ดี ที่พร้อมมูลด้วยหลักการและเหตุผล อันเรียกว่าความคิดริเริ่มขึ้นมาได้ สำหรับนำมาให้เกื้อกูลการปฏิบัติบริหารงาน ส่วนความคิดอิสระนั้น ท่านทั้งหลายก็อย่าเข้าใจง่ายๆ ว่าคือความคิดที่เต็มปี๋ยมไปด้วยอิสระภาพ จนไม่ต้องฟังเสียงผู้ใด หรือเป็นความคิดที่แปลกใหม่ไม่มีของใครเหมือนความคิดอิสระแท้จริงควรจะหมายความว่าความคิดที่เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัวและอคติเป็นความคิดที่กระจ่างแจ่มใส พร้อมมูลด้วยหลักการที่ถูกต้อง มีเป้าหมายอันเที่ยงตรงแน่นอนที่มุ่งให้สำเร็จผลอันเป็นประโยชน์ยังยืนทั้งแก่ตนแก่ส่วนรวม ท่านทั้งหลายจึงควรจะได้เรียนรู้เรื่องความคิดริเริ่มและอิสระให้ทราบให้แน่ชัด ก่อนที่จะออกไปประกอบการทำงานสร้างตนเองต่อไป

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกๆ ประการ และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความผาสุกสวัสดิ์ดีจงทั่วกัน